

บรรณานุกรม

กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์, วิชาการบัญชี, เอกสารประกอบการอบรม โครงการศูนย์ฝึก
อบรมวิชาชีพสอบบัญชี, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2540.

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง, ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับเบลเยียม
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้, กรุงเทพฯ :
ห.จ.ก.สินทวี, 2536.

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง, ความตกลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศอิตาลี เพื่อการเว้น
การเก็บภาษีซ้อน, กรุงเทพฯ : ห.จ.ก.สินทวี, 2536.

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง, ความตกลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลียเพื่อการ
เว้นการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้.

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง, ความตกลงระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อ
การเว้นการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้, กรุงเทพฯ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอ็น ที.

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง, ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ รัฐบาล
แห่งประเทศมาเลเซีย เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการ
รัษฎากร ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้, กรุงเทพฯ : บริษัทคงเกียรติการพิมพ์
จำกัด, 2540.

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง, ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสา
ธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน, กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน
จำกัด เจ. เอ็น. ที.

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง, ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน, กรุงเทพฯ : ห.จ.ก.สินทวี, 2536.

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง, ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยง
การรัษฎากร ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และจากทุน, กรุงเทพฯ : บริษัท
คงเกียรติการพิมพ์ จำกัด, 2538.

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง. ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และจากทุน. กรุงเทพฯ : ห.จ.ก. โรงพิมพ์อักษรไทย. 2534.

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง. อนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับแคนาดาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้. กรุงเทพฯ : ห.จ.ก. สีนทวิ. 2536.

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง. อนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอ็น ที.

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง. อนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้. กรุงเทพฯ : บริษัทสามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพฯ) จำกัด.

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง. อนุสัญญาระหว่างประเทศไทยและประเทศสวีเดน เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้. กรุงเทพฯ : ห.จ.ก. โรงพิมพ์อักษรไทย. 2534.

สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพากร. อนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับสหราชอาณาจักร อังกฤษและไอร์แลนด์เหนือเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอ็น ที.

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง. อนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยและสมาพันธรัฐสวิส เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้. กรุงเทพฯ : บริษัทคองเคียร์ติการพิมพ์ จำกัด. 2540.

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง. อนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศ เดนมาร์ก เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และจากทุน. กรุงเทพฯ : บริษัทสามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพฯ) จำกัด.

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง. อนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งประเทศไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศนอร์เวย์ เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และจากทุน. กรุงเทพฯ : บริษัทคองเคียร์ติการพิมพ์ จำกัด. 2540.

- กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง. อนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และจากทุน. กรุงเทพฯ : บริษัทสามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพฯ) จำกัด.
- กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง. อนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอล เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้. กรุงเทพฯ : บริษัททงเกียรติการพิมพ์ จำกัด. 2540.
- กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง. อนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐอเมริกา เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้.
- กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง. อนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเชก เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้. กรุงเทพฯ : บริษัททงเกียรติการพิมพ์ จำกัด. 2540.
- กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง. อนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้. กรุงเทพฯ : บริษัททงเกียรติการพิมพ์ จำกัด. 2540.
- กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง. อนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐออสเตรเลีย เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีจากเงินได้และจากทุน. กรุงเทพฯ : บริษัททงเกียรติการพิมพ์ จำกัด. 2538.
- กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง. อนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้. กรุงเทพฯ : ห.จ.ก.สินทวี. 2536.
- กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง. อนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนโปแลนด์ เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธนโชติการพิมพ์. 2537.

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง. อนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนอังกฤษ
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้. กรุงเทพฯ :
กองนโยบายและแผนกรมสรรพากร. 2534.

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง. อนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟินแลนด์
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์อักษรไทย. 2530.

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง. อนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยว
กับภาษีเก็บจากเงินได้. กรุงเทพฯ : บริษัททงเกียรติการพิมพ์ จำกัด. 2538.

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง. อนุสัญญาระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจาก
เงินได้. กรุงเทพฯ : ห.จ.ก. โรงพิมพ์อักษรไทย. 2534.

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง. อนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินเดีย เพื่อ
การเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ภาษีเก็บจากเงินได้. กรุงเทพฯ : บริษัทสามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด.

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง. อนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอิสลามปากี
สถาน เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่
เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้. กรุงเทพฯ : บริษัททงเกียรติการพิมพ์ จำกัด. 2538.

กรมสรรพากร. ประมวลรัษฎากร. กรุงเทพฯ : 2539.

ชัยสิทธิ์ ตรีชูธรรมและธัญญา ไตรวรรณนท์. การวางแผนภาษีอากรระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ.
บริษัทสำนักพิมพ์ วิทยุชน จำกัด. 2541.

ชัยสิทธิ์ ตรีชูธรรม. วิธีบรรเทาภาระภาษีซ้ำซ้อนระหว่างประเทศตามกฎหมายใหม่.
สรรพากรสาส์น, ปีที่ 44 ฉบับที่ 7, กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ชวน
พิมพ์. 2540.

ชัยสิทธิ์ ตรีชูธรรม. สารพันภาษีระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 2540.

พล ธีรคุปต์. สารพันปัญหาภาษีระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2540.

พนิต วีรภาพวงศ์. **หลักการพื้นฐานสำหรับบริษัทข้ามชาติ : การวางแผนภาษีเงินได้ระหว่างประเทศ.** สรรพากรสารสน, ปีที่ 46 ฉบับที่ 11, กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์. 2542.

พิชาติ เกษเรือง. **คำอธิบายอนุสัญญาภาษีซ้อน.** พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ์ดี จำกัด. 2538.

พิชาติ เกษเรือง. **สัมมนาภาษีซ้อนไทย-สหรัฐอเมริกา.** สรรพากรสารสน, ปีที่ 44 ฉบับที่ 6, กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์. 2540.

พิชาติ เกษเรืองและพวก. **การจัดเก็บภาษีตามบทบัญญัติในอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน.** สรรพากรสารสน, ปีที่ 46 ฉบับที่ 10, กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์. 2542.

เพริศพิบูลย์ แก้วสถิตย์และนิรันดร์ ประจวบเหมาะ. **“เอกสารประกอบการบรรยาย ภาษีซ้อนและประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้อง”.** สำนักงานสรรพากรจังหวัดลำพูน. 2542.

สาธิต รังคสิริ. **ประมวลรัษฎากร.** กรุงเทพฯ : บริษัทบางกอกเทรนนิงเซ็นเตอร์จำกัด. 2543.

สุจินต์ สุทธิकरणนุญ. **วิวัฒนาการของพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมฉบับที่ 1-4.** สรรพากรสารสน, ปีที่ 44 ฉบับที่ 12, กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์. 2540.

สุทธิพงศ์ ศรีสอาด. **Transfer Pricing(1).** สรรพากรสารสน, ปีที่ 44 ฉบับที่ 10, กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์. 2540.

สุทธิพงศ์ ศรีสอาด. **Transfer Pricing (2).** สรรพากรสารสน, ปีที่ 44 ฉบับที่ 11, กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์. 2540.

สุทธิพงศ์ ศรีสอาด. **Transfer Pricing(3).** สรรพากรสารสน, ปีที่ 45 ฉบับที่ 2, กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์. 2541.